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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  คร้ังที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2567   

วันที่  18  กรกฎาคม  2567  เวลา  13.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 2 
3. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
4. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุรีภรณ์    เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นางลัคนา  พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
8. นางกล่อมจิต  นาเมืองรักษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
9. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
10. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
11. นายวสันต์     อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
13. นางนันทพร    สิริปัญจโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
14. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
15. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
16. นายธีระศักดิ์   ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
17. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
18. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

19. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

20. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
21. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
22. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
23. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
24. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
25. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
26. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
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27. ว่าท่ี ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
28. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
29. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
30. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
31. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
32. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
33. นายสังเวียน  วระไวย ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้ลาประชุม 
1. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 1 
2. นายกิติศักดิ์     เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
3. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

4. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทนาคร  อาจหาญ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายเจริญ  สิทธิ์ประภากูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายธนกฤต  ฉัตรสันติประภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นายทรงศักดิ์  เลิศลำหวาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. พลตำรวจตรีสิงห์ทอง พลลา  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. นายคุณาวุฒิ     ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
10. นายภคพล     กันทรกิจโกศล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
11. นางสิริจรรยา ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
13. จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14. นายโกเมศ  วารสิทธิ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
15. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16. นายทรงศักดิ ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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17. นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
18. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
19. นายสฤษด์ิ  สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
20. นางนรินทร์    เคหาบาล (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
21. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
22. นายธนภัทร  วันทาพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
23. นางเพ็ญศร ี  เฉวียงหงษ ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
24. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
25. นางปราณี  ชัยมานะพร รกน.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
26. นางสขิลา  นิสีดา  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
27. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
28. นางสาวมยุรี  หงษ์อุดร รกน.หัวหน้าฝ่ายสิถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
29. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
30. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
31. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
32. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
33. นางนัยนา  แก้วพะเนาว ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
34. นายสัญญา  อัมพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
35. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
36. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
37. นางลัดดาวัลย์ วินทะสมบัติ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
38. นางสาวพรรณปพร โคกแปะ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
39. นางละอองดาว ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
40. นางมรกต  ลาวช่าง  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
41. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
42. นางสาวมุทิตา แตงจันทึก นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
43. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
44. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
45. นางสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
46. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
47. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.35 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี  
พ.ศ. 2567 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ ขอเรียนเชิญครับ 
-  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติที่เป็นประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562  
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 
มีกำหนด 7 วัน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 18 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2567 ลงช่ือ พรธิพา  ไชยรัตน์ นางพรธิพา  ไชยรัตน์ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
- วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั ้งที ่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 25 เมษายน 2567 ซึ่งได้จัดระเบียบวาระการประชุม 28 ระเบียบวาระ 
ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหวายหลึม หมู่ที ่ 3 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหว้างาม 
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) ระเบียบวาระที่ 6 เรื ่อง ญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่ม
งบประมาณ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) ระเบียบวาระที่ 7 เรื ่อง ญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุง
ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากหน้าวัดบูรพาจานใต้ บ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 ตำบล 
ทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 8 เรื ่อง ญัตติขออนุมัติโอน
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกก่อง ตำบลโพนสูง 
อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายจากแยกถนน ทล.202 บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 
1085 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุ้ม - 
วัดสว่าง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง ญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุง
ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete  
สายบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 14 เรื่อง ญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เงินสำรองจ่าย(ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 4065 บ้านหนอง
แข่น หมู่ท่ี 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 15 เรื่อง ญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 16 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย 
อบจ.รอ.2006 จากแยกวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) บ้านป่ากุง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 17 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย 
อบจ.รอ.1011 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 18 เรื่อง 
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านดอนดู่ ตำบลบัวแดง อำเภอ
ปทุมร ัตต์ จ ังหว ัดร ้อยเอ ็ด)  ระเบ ียบวาระที ่  19 เร ื ่อง ญัตติขออนุม ัต ิแก ้ไขเปลี ่ยนแปลง 
คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว 
Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด)  
ระเบียบวาระที่ 20 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแคน ตำบลขอนแก่น อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 21 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านเขวา ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 22 เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านป่าแดง ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 23 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า 
ตำบลล้ินฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 24 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินเหลือจ่าย (ปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัด
ร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 25 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้าน 
ท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 26 เรื่อง ญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเมือง ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด) ระเบียบวาระที่ 27 เรื ่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) และระเบียบวาระที่ 28 
เรื่อง อื่น ๆ ตรวจถูกต้องแล้ว นางพรธิพา ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตัวแทนท่านท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านผู้อำนวยการกองทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2567 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะ 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม เร่ืองท่ี 1 แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที ่ 4/2567 ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด  
ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 
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เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัยของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงเรียนมาเพื่อทราบรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว เรื่องที่ 2 วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดลาประชุม 4 ท่าน คือ 1) ท่านธนพล  โอฆะพนม 2) ท่านกิติศักด์ิ  
เลิศศิริรังสรรค์ 3) ท่านคำสี  สืบเมืองซ้าย และ 4) ท่านคม  กนกนภากุล ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 

ประจำปี พ.ศ. 2567 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 25 
เมษายน 2567 เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมจะขอมติ 
ที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 25 เมษายน 2567 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 กรุณายกมือค่ะ ไม่มี 
นะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 25 เมษายน 2567 

มติที่ประชุม รับรอง  32       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันท่ี 25 เมษายน 2567 
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ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหวายหลึม  
หมู่ที่ 3 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากมีการพิมพ์คลาดเคลื่อนไป ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่ทำให้
คุณภาพ - งบประมาณเปลี่ยน และไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่แต่อย่างใด รายละเอียดดังนี้ ข้อความ
เดิม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหวายหลึม หมู่ที ่ 3 ตำบลมะบ้า -  
บ้านค้อชา หมู่ท่ี 11 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 955,000 บาท ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 476 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 
55/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2/2566 ข้อ 108 หน้า 274 (กองช่าง) ข้อความใหม่ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว 
Asphaltic Concrete สายบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 3 ตำบลมะบ้า - บ้านค้อชา หมู่ที่ 11 ตำบลบึงงาม 
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 955,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 
เมตร ยาว 476 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 55/2567 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2566 ข้อ 108 หน้า 274 (กองช่าง)  จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 
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ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหวายหลึม หมู่ท่ี 3 
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหวายหลึม หมู่ท่ี 3 
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete  
สายบ้านหวายหลึม หมู่ท่ี 3 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มี
นะคะ เป็นอันว่า ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหวายหลึม 
หมู่ท่ี 3 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหวายหลึม หมู่ท่ี 3 
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหว้างาม ตำบลเกษตรวิสัย 
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ  
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สิ่งก่อสร้าง ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง  
สิ่งสาธารณูปการ เนื่องจากมีการพิมพ์คลาดเคลื่อนไป ซึ่งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มีผลต่อ
ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายบ้านหว้างาม ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย - บ้านโพนดวน ตำบลหินกอง 
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 996,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
275 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 92/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 ข้อ 116 
หน้า 189 (กองช่าง) ข้อความใหม่ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหว้างาม 
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย - บ้านโพนดวน ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จำนวน 996,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 275 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 92/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 ข้อ 116 หน้า 189 (กองช่าง)  
จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหว้างาม ตำบล
เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เลขานุการ
สภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหว้างาม ตำบล
เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้าน
หว้างาม ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า
ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหว้างาม ตำบล
เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปร ับปร ุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหว้างาม  
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ค่าห้องสุขา
สำเร็จรูป โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์อื่น ๆ ค่าห้องสุขาสำเร็จรูป ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์อื่น ๆ ค่าห้องสุขาสำเร็จรูป เพื่อให้รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณถูกต้อง ซึ่งเป็นการ
ดำเนินการค่าจัดซื้อห้องสุขาสำเร็จรูป เนื่องจากราคาตามท้องตลาดสูงขึ ้น รายละเอียดดังนี้  
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อห้องสุขาสำเร็จรูป จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 25,000 บาท  
ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด ดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 x 1,100 x 2,300 มม. 
- เป็นห้องสุขาเคล่ือนท่ีไฟเบอร์กลาส 
- อุปกรณ์มาตรฐานชุดไฟส่องสว่างพร้อมหลอดไฟ 1 ดวง 
- จุดเช่ือมต่อไฟฟ้าภายนอก โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง (เซรามิค) 
- มีชุดสายฉีดชำระ ก๊อกน้ำ ฝาปิดช่องดูดส่ิงปฏิกูลจุกอุด PVC เกลียวนอก 4 นิ้ว มีถังเก็บกาก  
  วัสดุไฟเบอร์กลาสท้ังหลัง 
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- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 
   และมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
  ครั้งท่ี 1/2566 ข้อท่ี 1 หน้า 24 
- กองป้องกันฯ จำนวน 75,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือห้องสุขาสำเร็จรูป จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 37,500 บาท ใช้ในราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด ดังนี ้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 x 1,100 x 2,300 มม. 
- เป็นห้องสุขาเคล่ือนท่ีไฟเบอร์กลาส 
- อุปกรณ์มาตรฐานชุดไฟส่องสว่างพร้อมหลอดไฟ 1 ดวง 
- จุดเช่ือมต่อไฟฟ้าภายนอก โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง (เซรามิค) 
- มีชุดสายฉีดชำระ ก๊อกน้ำ ฝาปิดช่องดูดส่ิงปฏิกูลจุกอุด PVC เกลียวนอก 4 นิ้ว มีถังเก็บกาก  
  วัสดุไฟเบอร์กลาสท้ังหลัง 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 
   และมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
   ครั้งท่ี 1/2566 ข้อท่ี 1 หน้า 24 
- กองป้องกันฯ จำนวน 75,000 บาท 
จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ 
หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุม
ครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไข
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เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  32       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่และโอนเพิ่มงบประมาณ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 315 ข้อ 2.1.10 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนโมง หมู่ที ่ 9 ตำบลบึงงาม - เขตตำบลเทอดไทย 
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,310,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
350 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 58/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ข้อท่ี 
109 หน้า 275 ขอโอนลดงบประมาณ 1,310,000 บาท เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม 
ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ซึ่งกองช่าง
ได้ตรวจสอบถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีความชำรุ ด
เสียหาย จำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
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จึงขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่มงบประมาณ ดังนี้ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete 
สาย อบจ.รอ. 1020 ทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านตลาดใหญ่ - 
บ้านเทอดไทย - บ้านยางต่อ ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง งบประมาณ 499,000 บาท ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 201 หน้า 218 2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายบ้านสหราษฎร์ ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง - บ้านมะยาง ตำบลเมืองน้อย อำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 499,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ข้อ 205 
หน้า 219 โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 338 ข้อ 2.2.53 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากหน้าวัดบูรพาจานใต้ บ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 ตำบล 
ทุ่งเขาหลวง - ถนนแจ้งสนิท อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 1,241,000 บาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 565 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เลขที่ 56/2567 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ข้อ 106 หน้า 273 ขอโอนเพิ่ม 312,000 บาท จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่ม
งบประมาณ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่มงบประมาณ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง)  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ 
หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุม
ครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่ม
งบประมาณ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่มงบประมาณ (แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมตอินุมัติ
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
และโอนเพิ่มงบประมาณ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) นะคะ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่มงบประมาณ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากหน้าวัดบูรพาจานใต้ 
บ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถนำเงินงบประมาณที่เหลือจากการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
มาเพิ่มความยาวให้กับถนน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี ข้อความเดิม 
ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากหน้าวัดบูรพาจานใต้บ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 
ตำบลทุ ่งเขาหลวง อำเภอทุ ่งเขาหลวง - ถนนแจ้งสนิท อำเภอทุ ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 1,241,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 565 เมตร ข้อความใหม่ 
ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากหน้าวัดบูรพาจานใต้บ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 
ตำบลทุ ่งเขาหลวง อำเภอทุ ่งเขาหลวง - ถนนแจ้งสนิท อำเภอทุ ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 1,553,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร จึงเสนอญัตติ 
ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 
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ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากหน้าวัดบูรพา
จานใต้ บ้านจานใต้ หมู่ท่ี 4 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติ
จากท่ีประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายจากหน้าวัดบูรพาจานใต้ บ้านจานใต้ หมู่ท่ี 4 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด
ไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 (ปร ับปร ุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากหน้าว ัดบูรพาจานใต้  
บ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มี 
นะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากหน้าวัด
บูรพาจานใต้ บ้านจานใต้ หมู่ท่ี 4 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากหน้าวัดบูรพา
จานใต้ บ้านจานใต้ หมู่ท่ี 4 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ดังนี้ โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 324  
ข้อ 2.1.47 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสูง – 
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,000,000 บาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 317 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เลขที่ 54/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อท่ี 32 หน้า 232 ขอโอนลด 1,000,000 บาท เนื่องจากกองช่าง
ตรวจสอบพื ้นที ่ดังกล่าวแล้วพบว่า ถนนสายดังกล่าวมีสภาพที ่สามารถสัญจรได้ จึงขอโอน
งบประมาณเพื่อดำเนินการในโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนกว่า โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
หน้า 322 ข้อ 2.1.42 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกถนน ทล.202 
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก – บ้านบักตู้ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด งบประมาณ 3,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 955 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 53/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อท่ี 23 หน้า 228 ขอโอนเพิ่ม 
1,000,000 บาท จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ 
เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) กรุณายกมือค่ะ 
ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
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ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 

ระเบียบวาระที่ 9  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกถนน ทล.202  
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อให้
สามารถนำเงินงบประมาณจากการโอนเพิ่ม มาเพิ่มความยาวให้กับถนน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายจากแยกถนน ทล.202 บ้านขี้เหล็ก หมู่ที ่ 1 ตำบลขี้เหล็ก – บ้านบักตู้ หมู่ที ่ 2 
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 3,000,000 บาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 955 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 53/2567 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2566 ข้อที่ 23 หน้า 228 (กองช่าง) ข้อความใหม่ ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายจากแยกถนน ทล.202 บ้านขี้เหล็ก หมู่ที ่ 1 ตำบลขี้เหล็ก – บ้านบักตู้ หมู่ที ่ 2 
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 4,000,000 บาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 329/2567 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2566 ข้อที่ 23 หน้า 228 (กองช่าง) จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 
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ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกถนน  
ทล.202 บ้านขี้เหล็ก หมู่ท่ี 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจาก 
ท่ีประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจาก
แยกถนน ทล.202 บ้านขี้เหล็ก หมู่ท่ี 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือ
ค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกถนน ทล.202 บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกถนน ทล.202 บ้านขี้เหล็ก หมู่ที ่ 1 
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกถนน ทล.202 
บ้านขี้เหล็ก หมู่ท่ี 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 

ระเบียบวาระที่ 10  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1085 บ้านหนองฮี 
ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน 
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อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมในการปรับปรุงถนน ให้สอดคล้องตรงตามข้อเท็จจริง รายละเอียด 
ดังนี้ ข้อความเดิม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1085 บ้านหนอง
ฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 4,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 216/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่ 2/2566 ข้อ 134 หน้า 49  
(กองช่าง) ข้อความใหม่ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1085  
บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 4,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 975 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 326/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ข้อ 134 
หน้า 49 (กองช่าง) จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1085  
บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ 
เชิญท่านดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณ ีกราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระท่ี 10 ในการ
ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเรื่อง
ของการแก้ไขผิวจราจรเดิมกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร และข้อความใหม่เปล่ียนแปลงเป็น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 975 เมตร จริง ๆ แล้วดิฉันไม่ได้ติดใจนะคะ เพราะถือว่าพี่น้องเรา
ได้รับประโยชน์ในงบประมาณเท่าเดิม 4,000,000 บาท แถมได้ระยะทางกว้างและยาวขึ้น แต่ด้วย
ความห่วงใยว่า การประมาณราคาของพวกเราตัวดิฉันเองก็ไม่มีความรู้ทางช่าง ความกว้างท่ีเพิ่มขึ้น
ถึง 2 เมตร และระยะทางยาวขึ้น ด้วยความห่วงใย อยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารและ
กองช่างด้วยนะคะ ยังไงขอให้ดูดี ๆ ว่า จะได้ขอแก้ไขอีกไหม เป็นความห่วงใย แต่ดูภาพรวมแล้ว
อำเภอหนองฮีก็ไม่ได้เสียประโยชน์มีแต่ได้รับผลประโยชน์นะคะ เพียงแต่ว่าเป็นข้อห่วงใยจริง ๆ ค่ะว่า 
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สภาของเรานั้นวันนี้มีระเบียบวาระมากเหลือเกินนะคะ แต่ถามว่าความผิดพลาดเล็กน้อยไหม  
ไม่เล็กน้อยนะคะ ถือว่าเป็นความผิดพลาดท่ีเยอะพอสมควร เพียงแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ให้กับ 
พี่น้องประชาชน แต่ยังไงก็อยากจะทราบเพื่อเป็นการประดับความรู้ว่า กรณีนี้กว้างเพิ่มขึ้นถึง 2 เมตร 
และยาวเพิ่มขึ้นเกือบ 100 เมตร มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือว่า ราคาสิ่งใดลดหรือเพิ่มอะไร
อย่างไรขอให้ฝ่ายบริหารหรือกองช่างได้อธิบายให้สมาชิกได้รับทราบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายก อบจ. เร ียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู ้ทรงเก ียรติ  

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมเองก็ไม่ต่างกับท่านดาราณีครับ ผมก็ไม่ได้จบทางช่างมา แต่ก็
เห็นอยู่ครับมีเรื่องท่ีควรจะสอบถาม ได้นำข้อห่วงใยและข้อสงสัยสอบถามจากทางกองช่าง ถึงการ
ขอแก้ไขในปริมาณงานท่ีเปล่ียนแปลงไปนะครับ ก็ได้รับทราบข้อมูลว่า เนื่องจากทางพื้นทางเดิมมี
ความกว้างเพียงพอในการปรับปรุงผิวจราจรจากความกว้าง 6 เมตร เป็น 8 เมตร โดยที่ได้รับลด
ปริมาณงานชั้นรองพื้นของถนนทำให้ปริมาณงานต่าง ๆ เราจะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้น การปรับต้อง
ใช้ศัพท์เทคนิค ขออนุญาตให้ท่านปลัดตอบดีกว่าครับ ท่านปลัดน่าจะอธิบายได้ดีกว่าผม ผมไม่ได้
จบทางช่างมานะครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดค่ะ 
ปลัด อบจ. กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติครับ ข้อเท็จจร ิงถนนสายดังกล่าว  

ตอนออกไปสำรวจเราเข้าใจว่า ถนนมีความกว้าง 6 เมตร พอจะดำเนินการจริง ๆ และออกไป
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่า ในไหล่ทางถนนเส้นนี้ จริง ๆ แล้วไหล่ทางอีก 2 เมตร ยังมีความ
มั่นคงแข็งแรง ในการประมาณการครั้งแรก เขาประมาณการคือไปเสริมผิว เขาให้หินคลุกไปเสริม
ผิวจราจร 6 เมตร และใช้วิธีกัดเลย พอเข้าไปดูข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ไหล่ทาง 2 ข้างท่ีเพิ่ม
ออกไปข้างละ 1 เมตร และผิวจราจร 6 เมตรเดิม ยังมีความเหมาะสมยังมีความพร้อมในที่จะ
ดำเนินการก่อสร้างตามปกติ เขาก็เลยขยายเขตให้ผิวจราจรกว้างขึ้น โดยไปขยายข้างละ 1 เมตร 
และหินคลุกดังกล่าวเขาก็ไปเพิ่มเติมในงานไหล่ทาง แต่งานผิวจราจร 6 เมตร เขาไม่มีการเพิ่มหิน
คลุก เพราะยังมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ เพราะฉะนั้นก็ทำให้หินคลุกท่ีใช้ในการทำเส้นทางนี้น้อยลง
กว่าเดิม ซึ่งเมื่อทบยอดค่าใช้จ่ายแล้วปรากฎว่า หินคลุกที่เหลือเราก็เอาไปเพิ่มเติม มันก็เลยทำให้
ระยะทางของถนนยาวขึ้นได้ โดยมีความกว้าง 8 เมตร หินคลุกที่เราเพิ่มเติมเราเพิ่มแค่ 2 เมตร  
แต่ปกติเราจะเพิ่ม 6 เมตร มันจะเหลือหินคลุกอีกประมาณที่ความกว้าง 4 เมตร ก็เลยเอาไป
เพิ่มเติมในส่วนที่ทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้น ก็เลยเป็นเหตุที่ดูเสมือนว่า มันกว้างขึ้นและระยะทาง
เพิ่มขึ้น แต่โดยเนื้อในของมันจริง ๆ แล้ว เพราะประมาณของที่ใช้ท่ีต่างกัน ซึ่งถ้าเผื่อท่านสมาชิก
สังเกตดูจะมีประมาณการท่ีอยู่กับมือท่าน ถ้าท่านเปิดเจอก็จะเห็นว่า ประมาณหินคลุก 2 ตัวนี้จะมี
ความต่างกันในเรื่องการประมาณราคาครับ นำเรียนท่านประธานครับ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปร ับปร ุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete  
สาย อบจ.รอ.1085 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1085 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัด
ร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง
คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว 
Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1085 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัด
ร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  32       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1085  
บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 

ระเบียบวาระที่ 11  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านคุ้มวัดสว่าง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ตามความในข้อ 27 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ โอนลด แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 352 
ข้อ 1.1.4 ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกเลิงไข่นก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 15 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 500,000 บาท ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 158 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 119/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ข้อที่ 14 หน้า 
194 ขอโอนลด 499,000 บาท เนื่องจากโครงการเดิมไม่สามารถดำเนินการตามความกว้างและ
ความยาวเดิมได้ เนื่องจากสภาพเดิมมีน้ำมาก ผิวดินอ่อนยุบตัว และมีปัญหาแนวเขตข้างเคียง
บางส่วน จึงขอโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้อง
รีบดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โอนตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุ้มวัดสว่าง หมู่ท่ี 4 ตำบล
สระคู - บ้านขัดเค้า ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 499,000 บาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 167 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เลขท่ี 327/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ข้อท่ี 375 หน้า 265 จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านคุ้มวัดสว่าง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด)  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติ
จากท่ีประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุ้มวัดสว่าง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด
ไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านคุ้มวัดสว่าง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านคุ้มวัดสว่าง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  32       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านคุ้มวัดสว่าง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 

ระเบียบวาระที่ 12  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกกม่วง ตำบล 
โคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลน
ตรงกับสภาพพื้นที่จริงในปัจจุบัน จึงขอแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานในแผ่นที่ 2 ของแบบสรุป
ประมาณราคา เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณถนนสายดังกล่าว จำนวน 4 ชุด รายละเอียด ดังนี้ ข้อความเดิม ปรับปรุงถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง - บ้านสีเสียด -  
บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย - ทางหลวงชนบท 4078 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 
17,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,900 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 
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261/2567 รูปแบบรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงโครงสร้างทาง งานผิวทาง งานตีเส้น
จราจร งานติดต้ังป้ายจราจร ข้อความใหม่ ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้าน
โคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง - บ้านสีเสียด - บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย - ทางหลวง
ชนบท 4078 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 17,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
6 เมตร ยาว 4,900 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 261/2567 รูปแบบรายการงานก่อสร้าง  
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง งานผิวทาง งานตีเส้นจราจร งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้งตามบัญชีนวัตรกรรมไทย งานติดตั้งป้ายจราจรจึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกกม่วง 
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ขอเชิญท่านดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณี กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระท่ี 12 ญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามท่ี
ฝ่ายบริหารได้เสนอมานะคะ จะเห็นได้ว่าระเบียบวาระท่ี 12 เป็นเรื่องท่ีพวกเราพึ่งขอเปล่ียนแปลง
ไปเมื่อการประชุมรอบท่ีแล้วนะคะ แต่วันนี้ท่านก็ให้เหตุผลว่า เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรไป-มา 
ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด เท่าท่ีดิฉันดูรายละเอียดขอบคุณทางสำนักงานเลขานุการท่ีพยายามให้ข้อมูลให้กับ
สมาชิกอย่างเต็มที่นะคะ และขอบคุณกองช่างที่นำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรุปประมาณราคา 
ไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่ท่ีจะเปล่ียนแปลงให้นะคะ เท่าท่ีดิฉันดู ขอต้ังข้อสังเกตว่า งานนี้พวกเราขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแล้ว เมื่อสักครู่เราพึ่งรับรองรายงานการประชุมรอบที่แล้วไป ข้อมูล 
ยังอยู่ที ่เดิมเลยนะคะ พอมาครั้งนี ้ดิฉันของตั้งข้อสังเกตอีกว่า ขอย้อนไปในระเบียบวาระที่ 9  
ที่อำเภอปทุมรัตต์ขอเพิ่มจาก 3 ล้านบาท เป็น 4 ล้านบาท ในข้อมูลนี้ขอใช้คำว่า ขอแก้ไขนะคะ  
แต่เนื้องานของระเบียบวาระที่ 9 ก็จะมีเรื่องของงานโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบในชุด
เดียวกันนะคะ อันนี้คือเนื้องานท่ีอยู่ในสรุปประมาณราคาท่ีจะเป็นราคากลางนะคะ และประมาณ
ราคาให้พวกเราเห็นว่า มีเนื้องานอะไรบ้าง มันก็เลยไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่นะคะ เนื่องจากว่า  
ด้วยความเป็นห่วงค่ะ เป็นห่วงเรื่องว่าจะต้องมาแก้ไขอีกหรือเปล่าในระเบียบวาระที่ 9 เพราะ  
ในเนื้องานนั้นมีเรื่องโคมไฟ แต่ในระเบียบวาระท่ี 9 จะมีแค่เรื่องของการขอเปล่ียนแปลงจากราคา  
3 ล้านบาท เป็น 4 ล้านบาท และระยะทาง ส่วนระเบียบวาระที่ 12 ถามว่า พี่น้องประชาชนเสีย
ผลประโยชน์ไหม นอกจากการรอคอยแล้ว ระยะก็ไม่เสียแถมได้โคมไฟเพิ่มมาอีก ก็ได้ไฟส่องสว่าง
เพิ่มขึ้นมา แต่ดิฉันขออนุญาตตั้งข้อสังเกตด้วยความห่วงใยเรื่องของนวัตกรรม ด้วยความห่วงใย  
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ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า สมาชิกเองมีความห่วงใยในเรื่องนี้ ดูแล้วพี่น้องประชาชนเสีย
ผลประโยชน์ไหม ก็ไม่ได้เสีย ระยะทางก็เท่าเดิม จำนวนเงินเท่าเดิม เพียงแต่ต้องรอคอย ถามว่า 
ไฟส่องสว่างมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไหม ดิฉันมั่นใจว่า ด้วยพื้นท่ีของดิฉันเป็นด้านเกษตรกร
นะคะ ก็เลยมีการสัญจรช่วงค่ำ ๆ ด้วยความห่วงใยว่า การท่ีพวกเรากำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้าไปมีผล
อะไรกับหน่วยงานของพวกเราไหม ทราบดีว่า ทางท่านผู้บริหารพยายามนำส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กับพี่น้อง
ประชาชน และดูแล้วถือว่าเป็นข้อห่วงใยสภาก็แล้วกันนะคะ ในวันนี้เห็นทุกโครงการถนนลาดยาง  
มีเรื่องของงานโคมไฟเพิ่มเข้ามา บางระเบียบวาระจะเป็นการขอแก้ไขแต่ในเนื้องาน ปริมาณงาน 
เราจะมีเรื่องของงานโคมไฟเข้ามา ดิฉันก็อยากให้มันสอดคล้องกัน ไม่ใช่ว่าอีกสักหน่อยพวกเราก็นัด
มาประชุมอีก ฝากข้อห่วงใยในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ทางสภาทางพวกเราเองแทบจะไม่มี
ความรู้ในเรื ่องของพัสดุ เรื ่องของช่าง แต่พวกเราก็พยายามศึกษา วันนี้ต้องขอบคุณกองช่าง 
ขอบคุณทางสำนักงานเลขาฯ ที่พยายามเตรียมให้เพียบพร้อม พวกเราเองก็พยายามจะเปิดดูทุก
หน้านะคะ ไม่เสียกระดาษท้ิงแน่นอนค่ะ ทุกคนพับมาเต็มเลยค่ะ เรื่องไหนมีประเด็นอะไรหรือเปล่า 
เราก็ตั้งข้อสังเกตให้เป็นข้อห่วงใยจากสภาก็แล้วกัน พวกเรามีความห่วงใย ในเรื่องของการจัดซื้อจัด
จ้างก็ดี ในการออกแบบก็ดี ตรงนี้เราอยากจะฝากไว้ ถ้าตามกระบวนการข้อกฎหมายนั้น บางส่ิง
บางอย่างที ่ต้องมีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงที ่เป็นลักษณะงานหรือปริมาณงานต้องมาขอสภา 
เพราะฉะนั้นพวกเราเองก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองอีกฟันเฟืองหนึ่งท่ีรับผิดและรับชอบด้วยกันนะคะ 
เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารและทางเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน เป็นข้อห่วงใย
จากสภา เพราะกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการทำงานของกองช่างเองอยากให้กำชับ หรือ
มีความถี่ถ้วนในการทำงานเพื่อเป็นการระแวดระวังช่วยกันนะคะ ตอนนี้ก็มีองค์กรที่คอยจับจ้อง
พวกเราอยู่ ท้ัง ๆ ท่ีพวกเราก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะ ดูแล้วระยะทางก็ไม่ได้หายไปมีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น แต่ดิฉันก็ไม่ทราบว่า องค์กรท่ีเขาจะเข้ามานั้น เขาจะมีข้อกฎหมายตัวไหนเข้ามาติติงพวก
เราหรือไม่นะคะ ตรงนี้ก็ฝากทางท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญค่ะ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ขอบคุณ

สำหรับความห่วงใยนะครับ ผมพูดต้ังแต่สมัยท่ีผมเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ๆ แล้วว่า การมาทำหน้าท่ี
ของผมสิ่งไหนที่มันสุ่มเสี ่ยงกับการผิดระเบียบ สิ่งไหนที่สุ ่มเสี ่ยงกับการผิดกฎหมาย ผมจะไม่
ดำเนินการทำ ผมเข้ามาทำหน้าที่นายก อบจ. ไม่ได้มาเพื่อจะมาติดคุก เพราะฉะนั้นการทำอะไร  
ก็ต้องดูว่า จะมีผลกระทบต่อปัญหาที่จะตามมาหรือไม่ ท่านอาจจะเห็นญัตติเห็นวาระการประชุม 
ที่เข้ามาจำนวนมากในครั้งนี้ อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มปริมาณงานเข้าไป ซึ่งเป็นการ
เพิ่มปริมาณงานก็จากความต้องการของพี่น้องประชาชน ก่อนที่ผมเข้ามาสิ่งที ่พี่น้องประชาชน
สะท้อนปัญหามาโดยตลอดคือ เรื่องถนนหนทาง เรื่องที่ 2 เรื่องการขอไฟส่องสว่าง อบจ.ร้อยเอ็ด
เราก็เคยทำไฟส่องสว่าง ซึ่งเป็นไฟตามบัญชีนวัตกรรม แต่งบประมาณท่ีบรรจุไฟส่องสว่างไปด้วยมี
หลายพื้นที่ ใช้คำว่า ร้องขอให้ตรวจสอบ ซึ่งผมเองช่วงแรก ๆ ยังไม่กล้าดำเนินการอะไรทั้งส้ิน 
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เนื่องจากว่า เราก็เป็นห่วงว่า จะมีความผิดหรือไม่ กับการท่ีจะเอาไฟส่องสว่างตามบัญชีนวัตรกรรม
เข้ามาใส่ในโครงการของพวกเรา ซึ่งบัญชีนวัตกรรมเป็นการอนุมัติโดยสำนักงบประมาณขึ้นบัญชีว่า 
มีบริษัทไหนบ้างที่สามารถดำเนินการในเรื่องไฟส่องสว่างตามบัญชีนวัตกรรม ซึ่งการกำหนดราคา 
ก็ขึ้นอยู่กับทางสำนักงบประมาณเป็นคนกำหนดราคา เราไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาเอง ผมเคย
สอบถาม สตง.ที่เข้ามาตรวจ อบจ.เราหลายครั้งว่า การใส่บัญชีนวัตกรรมถือว่าเป็นความผิดไหม 
เคยสอบถามกับทาง ป.ป.ช.ว่า การใส่บัญชีนวัตกรรมเป็นความผิดไหม คือเราทำตามบัญชี
นวัตกรรมเขาบอกว่า ไม่มีความผิด แต่ถ้าจะมีความผิดก็คือ การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการราย
หนึ่งรายเดียว การทำบัญชีของเรา เราไม่ได้ใส่เลขนวัตกรรมหมายเลขเดียวนะครับ เรามีทางเลือกท่ี 
ใช้คำว่า ให้มีมากกว่ารายหนึ่งรายเดียว เพราะฉะนั้นไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใด
โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นสิ ่งที ่ทำนี้ก็เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมดูแล้วว่ามันจะเป็น
ประโยชน์ ต้องขอโทษทางสภาด้วยครับ ที่ใช้คำว่า ได้ขอเอาโครงการมาแก้ไขหลายครั้ง แต่ด้วย
ความจำเป็นของพี่น้องประชาชนที่ร้องขอมาและมีความจำเป็นที่จะต้องถือเป็นโอกาสในการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงการในช่วงจังหวะที่งบประมาณยังไม่ลงไป ถือโอกาสรบกวนสภาขอแก้ไข
โครงการครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย
บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายบ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร ้อยเอ็ด) กร ุณา 
ยกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายบ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกกม่วง 
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 13 
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ระเบียบวาระที่ 13  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง 
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลน
ตรงกับสภาพพื้นที่จริงในปัจจุบัน และมีจุดเสี ่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทา ง  
จึงจำเป็นต้องดำเนินการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง - บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 3,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 477 
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 147/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ข้อ 49 
หน้า 377 ข้อความใหม่ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ศรี ตำบล
โพธิศรีสว่าง อำเภอโพนทอง - บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 3,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 328/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อ 49 หน้า 377 จึงเสนอญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 
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ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ศรี ตำบล 
โพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เลขานุการ
สภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ศรี ตำบล 
โพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้าน
โพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ศรี ตำบล 
โพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ศรี ตำบล 
โพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 14 

ระเบียบวาระที่ 14  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เงินสำรองจ่าย (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวง
ชนบท 4065 บ้านหนองแข่น หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเก ียรติ  

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนท่ีจะเสนอญัตติท่ี 14 ผมขอแก้ไขข้อความในญัตติท่ี 14 จากญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เง ินสำรองจ่าย (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 4065  
บ้านหนองแข่น หมู่ที ่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด)  ขอตัดคำว่า  
เงินสำรองจ่าย ออกจากญัตติครับ 
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ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 14 ท่านนายกได้ขอแก้ไขข้อความในญัตติ โดยขอตัดคำว่า เงินสำรองจ่าย ออก
จากญัตติ ประธานขอแก้ไขข้อความญัตติในระเบียบวาระที ่ 14 จาก ญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินสำรองจ่าย (ปรับปรุง
ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 4065 บ้านหนองแข่น หมู่ที่ 14 ตำบล
โพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด) แก้ไขเป็น ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายทางหลวงชนบท 4065 บ้านหนองแข่น หมู่ท่ี 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด) ซึ ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการ
แก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปล่ียนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนช่ือ
จากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัด
เข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติในช้ัน
คณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับคำยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ประธานจะขอ
มติจากท่ีประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดยินยอมให้แก้ไขข้อความ
จาก ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เงินสำรองจ่าย (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 4065 บ้าน
หนองแข่น หมู่ท่ี 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด) แก้ไขเป็น ญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุง
ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 4065 บ้านหนองแข่น หมู่ที่ 14 ตำบล
โพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่ยินยอมให้แก้ไขข้อความ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า ท่ีประชุมมีมติ
ยินยอมให้แก้ไขข้อความนะคะ  

มติที่ประชุม ยินยอมใหแ้ก้ไขข้อความ  32       เสียง 
  ไม่ยินยอมให้แก้ไขข้อความ  - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง 

ที่ประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไขข้อความ จาก ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินสำรองจ่าย (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายทางหลวงชนบท 4065 บ้านหนองแข่น หมู่ท่ี 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด) แก้ไขเป็น ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 4065 
บ้านหนองแข่น หมู่ท่ี 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด) 
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ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที ่ 14 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 4065 
บ้านหนองแข่น หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด) ขอเชิญฝ่ายบริหาร
เสนอญัตติค่ะ 

นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตามความ
ในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เนื่องจากเกิดความ
คลาดเคล่ือนในการบันทึกข้อมูลไม่ตรงกับรูปแบบรายการงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม 
ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 4065 - บ้านหนองแข่น หมู่ท่ี 14 
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,000,000 บาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 – 6.00 เมตร ยาว 670 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 
255/2567 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2/2566 หน้า 368 ข้อ 31 ข้อความใหม่ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายทางหลวงชนบท 4065 - บ้านหนองแข่น หมู่ท่ี 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 เมตร ยาว 967 
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 335/2567 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2/2566 หน้า 368  
ข้อ 31 จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 
4065 บ้านหนองแข่น หมู่ที ่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด)  ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านบุญเลิศค่ะ 
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นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมบุญเลิศ  อุดหนุน สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเกษตรวิสัย ในวาระท่ี 14 จริง ๆ ไม่ได้ติดใจ
อะไรมากมายนะครับ เพียงแต่สงสัยว่า ทางหลวงดังกล่าวเป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของ  
ทางหลวงชนบทใช่ไหมครับ ถ้าจะดูไปแล้วในการท่ีเราจะไปดำเนินการก่อสร้างในทางหลวงชนบท
นั้น อาจจะเป็นเรื่องของการทำข้อตกลงระหว่างกัน ตรงนั้นก็คงจะมีส่วนนะครับ แต่ว่าถ้าโดยท่ัว ๆ ไป 
ทางหลวงชนบทเขาจะมีงบประมาณในส่วนของการก่อสร้างหรือการซ่อมแซมค่อนข้างจะเยอะ
พอสมควร ผมก็เลยเป็นห่วงว่า ในส่วนนี้หรือว่ามันเป็นเหตุความจำเป็นเร่งด่วนที่ทางหลวงชนบท
เขาอาจจะไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือยังไงนะครับ ก็อยากเรียนสอบถามท่านประธาน เพราะใน
พื้นที่อย่างเช่นเขตของผม ทางหลวงบทก็มีหลายสายทาง เวลาเราจะเอางบประมาณของเราไปลง 
ก็ต้องขออนุญาตเขา ใคร่ขออนุญาตเรียนสอบถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ขอบคุณความห่วงใยของท่านบุญเลิศนะครับ ถนนเส้นนี้เราไม่ได้ทำอยู่ในถนน
ของทางหลวงชนบทนะครับ มันเป็นถนนเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทเฉย ๆ ครับ ถ้าเป็นถนนของ
ทางหลวงชนบทเราไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้นะครับ ขออนุญาตช้ีแจงครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete  
สายทางหลวงชนบท 4065 บ้านหนองแข่น หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด 
ไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 4065 บ้าน
หนองแข่น หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มี 
นะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวง
ชนบท 4065 บ้านหนองแข่น หมู่ท่ี 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
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ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท 
4065 บ้านหนองแข่น หมู่ท่ี 14 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 15 

ระเบียบวาระที่ 15  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง 
อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลนตรงกับสภาพ
พื้นที่จริงในปัจจุบัน จึงขอแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานในแผ่นที่ 2 ของแบบสรุปประมาณราคา 
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสาย
ดังกล่าว จำนวน 4 ชุด รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,990,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 770 เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 219/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 185 หน้าที่ 212  ข้อความใหม่ 
ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง - บ้านโพนทอง 
ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,990,000 บาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 770 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 219/2567 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 185 
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หน้าที่ 212 รูปแบบรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงโครงสร้างทาง งานผิวทาง งานตีเส้น
จราจร งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้งตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย งานติดต้ังป้ายจราจร จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนมุัติ
ตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านสว่าง ตำบล 
ศรีสว่าง อำเภอโพนททราย จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านสว่าง ตำบล 
ศรีสว่าง อำเภอโพนททราย จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปร ับปร ุ งถนนลาดยางผ ิว Asphaltic Concrete สาย 
บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนททราย จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านสว่าง ตำบล 
ศรีสว่าง อำเภอโพนททราย จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านสว่าง ตำบล 
ศรีสว่าง อำเภอโพนททราย จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 16 

ระเบียบวาระที่ 16  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.2006 จากแยก
วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) บ้านป่ากุง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
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นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลนตรงกับสภาพ
พื้นที่จริงในปัจจุบัน จึงขอแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานในแผ่นที่ 2 ของแบบสรุปประมาณราคา 
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสาย
ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย  
อบจ.รอ. 2006 จากแยกวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) บ้านป่ากุง หมู่ท่ี 11 - บ้านหนองแสบง หมู่ท่ี 9 
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 4,000,000 บาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,780 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 59/2567 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2566 ข้อ 81 หน้าที่ 393 ข้อความใหม่ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete 
สาย อบจ.รอ.2006 จากแยกวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) บ้านป่ากุง หมู่ท่ี 11 - บ้านหนองแสบง 
หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 4,000,000 บาท ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,780 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 59/2567 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
ครั้งที ่ 2/2566 ข้อ 81 หน้าที่ 393 รูปแบบรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงโครงสร้างทาง  
งานผิวทาง งานตีเส้นจราจร งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดต้ังตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย งานติดตั้งป้ายจราจร จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.2006  
จากแยกวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) บ้านป่ากุง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด) 
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ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ขอเชิญท่าน
ดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณ ีกราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระท่ี 16 ญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถนน
สายวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) บ้านป่ากุง ดิฉันขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเลยนะคะ เป็นเนื้อความ 
ท่ีล้อกันมา คือ ถนนผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,780 เมตร ข้อความใหม่ ก็ยังเป็น 5 เมตร ยาว 
1,780 เมตร เช่นเดิม ปริมาณงานก็ไม่ได้หายไป จำนวนเงินก็เท่าเดิม เพียงแต่ว่าข้อห่วงใยของทาง
ฝ่ายผู้บริหารก็คือเรื่องของงานจราจร หรือเรื่องของไฟส่องสว่าง ดิฉันขออนุญาตตั้งข้อสังเกตว่า  
ในระเบียบวาระที่ 15 เรามีงบประมาณ 3 ล้านบาท ในการก่อสร้างถนน แต่เราใช้ไฟ 4 ชุด แต่ใน
ระเบียบวาระที่ 16 ระยะทางยาวขึ้นและงบประมาณมากขึ้น เพียงแต่ว่าโคไฟของพวกเราตั้งไว้ 1 
ชุด ดิฉันก็อยากจะตั้งข้อสังเกตอยู่ดีนะคะว่า ของบางสิ่งบางอย่าง ก็อยากให้ดู ความเหมาะสม  
ดูความจำเป็น หรือความต้องการของพี่น้องประชาชน หรือจุดเสี่ยง เพราะเท่าที่ดูมันอาจจะไม่
สมดุลกัน ดิฉันก็ไม่เห็นสถานที่จริงนะคะ ก็อยากจะฝากทางประธานฝากไปทางฝ่ายบริหารและ  
กองช่างให้ดูความเหมาะสม เพราะว่าเส้นทางนี้อาจะเป็นเส้นทางสายธรรมมะนะคะ แวะเวียน 
ไปท่ีวัดอาจจะมีการสัญจรท่ีมาก ก็เลยต้ังข้อสังเกตว่า ทำไมเราถึงมีไฟส่องสว่างเพียง 1 ชุด อาจจะ
เป็นข้อห่วงใยว่า เราประมาณจากสิ่งใดหรือว่ามีความต้องการของพี่น้องประชาชนแจ้งความ
เดือดร้อนเข้ามานะคะ ก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ เผื่อถึงเวลาทำจริง ๆ เราจะได้เพิ่มเติมหรืออยา่งไร 
ตรงนี้อยากจะฝากกองช่างให้ออกไปดูหน้างานอย่างจริงจังนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญค่ะ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ถ้าท่านสังเกตดี ๆ ท่านจะเห็นว่า โครงการแต่ละโครงการหรือแม้แต่
งบประมาณจะมีเท่ากันแต่จำนวนไฟอาจะไม่เท่ากัน เนื่องจากว่า ผมมอบนโยบาย ให้กับทาง 
กองช่างไปดูว่า ถนนที่อยู่ในโครงการของเราพี่น้องประชาชนมีความต้องการที่อยากจะได้ไฟส่อง
สว่างหรือไม่ ถ้ามีและมีการทำหนังสือร้องขอมา ก็ให้ไปตรวจดูว่า ตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงจุดแยก
และจุดมืด จุดอันตราย ขอให้ดำเนินการเอาไฟส่องสว่างเข้าไป แต่ไม่ใช่ว ่า เรากำหนดว่า 
งบประมาณ 4 ล้านบาท จะต้องเป็นไฟส่องสว่าง 4 จุด ทุกเส้นทาง ไม่ใช่แบบนั้น ท่ีเราให้กองช่าง
ลงไปสำรวจพื้นที่จริงว่าตรงไหนที่มีความจำเป็น ส่วนที่วัดป่ากุงบริ เวณรอบวัดจะมีไฟฟ้าอยู่
พอสมควร แต่เขามีความจำเป็นที่จะมีไฟส่องสว่างเพียงแค่จุดเดียว ผมก็สอบถามเรื ่องนี ้อยู่
เหมือนกันครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
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รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย 
อบจ.รอ.2006 จากแยกวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) บ้านป่ากุง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด 
ไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 (ปรับปร ุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.2006 จากแยก 
วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) บ้านป่ากุง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณา 
ยกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สาย อบจ.รอ.2006 จากแยกวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) บ้านป่ากุง ตำบลศรีสมเด็จ 
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.2006  
จากแยกวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) บ้านป่ากุง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 17 

ระเบียบวาระที่ 17  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1011 บ้านชัยวารี 
ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลนตรงกับสภาพ
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พื้นที่จริงในปัจจุบัน จึงขอแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานในแผ่นที่ 2 ของแบบสรุปประมาณราคา 
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสาย
ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.
รอ.1011 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย - บ้านนาเลา ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 5,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,515 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 190/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 336 หน้าที่ 252 ข้อความใหม่ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว 
Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1011 บ้านชัยวารี ตำบลขามเป้ีย - บ้านนาเลา ตำบลอัคคะคำ 
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 5,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,515 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 190/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 336 หน้าที่ 252 รูปแบบ
รายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงโครงสร้างทาง งานผิวทาง งานตีเส้นจราจร งานโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้งตามบัญชีนวัตรกรรมไทย งานติดตั้งป้าย
จราจร จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1011  
บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย 
อบจ.รอ.1011 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนน ลาดยางผิว 
Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1011 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด) 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สาย อบจ.รอ.1011 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
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ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1011  
บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 18 

ระเบียบวาระที่ 18  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านดอนดู่ 
ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแกไ้ข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
เพื่อให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลนตรงกับสภาพ
พื้นที่จริงในปัจจุบัน จึงขอแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานในแผ่นที่ 2 ของแบบสรุปประมาณราคา 
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสาย
ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจารจร Asphaltic 
Concrete สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวแดง - บ้านหนองส่วย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสง่า อำเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 5,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,850 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 254/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 ข้อ 27 
หน้า 12 ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจารจร Asphaltic Concrete สายบ้าน
ดอนดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวแดง - บ้านหนองส่วย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด งบประมาณ 5,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 254/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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(พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 ข้อ 27 หน้า 12 
รูปแบบรายการงานก่อสร้าง งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 6 ชุด 
พร้อมติดตั ้งตามบัญชีนวัตกรรมไทย จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน
ดอนดู่ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ 
เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete 
สายบ้านดอนดู่ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
Asphaltic Concrete สายบ้านดอนดู่ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ 
ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete สายบ้านดอนดู่ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน
ดอนดู่ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 19 

ระเบียบวาระที่ 19  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม ตำบลสีแก้ว  
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
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นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลคำชี้แจงไม่ตรงกับรูปแบบรายการงานก่อสรา้ง 
รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม  
หมู่ท่ี 19 ตำบลสีแก้ว - ทางหลวงหมายเลข 23 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 498,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 273 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 183/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที ่ 2/2566 หน้า 413 ข้อ 122 ข้อความใหม่ 
ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม หมู่ที่ 19 ตำบลสีแก้ว - ทางหลวง
หมายเลข 23 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 498,000 บาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 273 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เลขท่ี 183/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 413 ข้อ 122 จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม ตำบล
สีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม ตำบล
สีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 



42  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม 
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุม 
มีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม ตำบลสีแก้ว อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  32       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม ตำบล
สีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 20 

ระเบียบวาระที่ 20  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอด็  
จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพื่อให้แบบ
รูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลนตรงกับสภาพพื้นที ่จริง 
ในปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม หน้า 314 ข้อ 2.1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านแคน หมู่ที ่ 14 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านป่าเม้าใต้ หมู่ที ่ 3 ตำบล 
เมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 154 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 171/2567 
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 2/2566 ข้อ 40 หน้า 237 ข้อความใหม่ หน้า 314 ข้อ 2.1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านแคน หมู่ที ่ 14 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านป่าเม้าใต้ หมู่ที ่ 3 ตำบล 
เมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 161 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 336/2567 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2566 ข้อ 40 หน้า 237 จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม
ด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด 
ไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านแคน ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  32       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน ตำบลขอนแก่น อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 21 

ระเบียบวาระที่ 21  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด) 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแกไ้ข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
เพื่อให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลนตรงกับสภาพพื้นท่ี
จริงในปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม หน้า 313 ข้อ 2.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านแคน ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 226 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 170/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ข้อ 119 หน้า 412 ข้อความ
ใหม่ หน้า 313 ข้อ 2.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด - บ้านแคน ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 
337/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ข้อ 119 หน้า 412 จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ 
องค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด
อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) 
กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติ 
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ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณา
ยกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เขวา ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  32       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวา ตำบลหนองแวง อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 22 

ระเบียบวาระที่ 22  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านป่าแดง ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตร-
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อให้
แบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลนตรงกับสภาพพื้นที่จริง 
ในปัจจุบัน จึงขอแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานในแผ่นที่ 2 ของแบบสรุปประมาณราคา เพื่อแกไ้ข
ปัญหาในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสาย
ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิมก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้าน 
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ป่าแดง หมู่ที่ 13 ตำบลดู่น้อย - บ้านไม้ล่าว ตำบลเมืองหงส์ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตร-
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 98/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อ 180 หน้า 311 
ข้อความใหม่ ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านป่าแดง หมู่ที ่ 13 ตำบล 
ดู่น้อย - บ้านไม้ล่าว ตำบลเมืองหงส์ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 2,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 98/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ข้อ 180 หน้า 311 รูปแบบรายการ
งานก่อสร้าง งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้งตามบัญชี
นวัตกรรมไทย จำนวน 2 ชุด จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านป่าแดง ตำบลดู่น้อย อำเภอ 
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใด 
จะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านสุนทรค่ะ 

นายสุนทร เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ก่อนอื่นต้องขอบคุณฝ่ายบริหาร 
ท่ีได้เร่งรัดในการท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณสู่สภาในการท่ีจะแก้ไขในเรื่องถนนท่ีอยู่ใน
เขตพื้นท่ีอำเภอจตุรพักตรพิมาน แต่อยากจะเรียนกับท่านประธานนิดหนึ่งครับว่า ความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชนมันไม่ได้รอขนาดนี้ เพราะว่า เรื่องการแก้ไขต่าง ๆ เหล่านี้น่าจะเร็วกว่านี้สักนิดหนึ่ง 
เพราะว่า ปัญหาการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในเขตเลือกต้ังของผมมันมี 2 เส้น
นะครับ ท่ีได้เสนอต่อสภาในวันนี้ เข้าใจดีครับว่า ตามอำนาจหน้าท่ีก็ต้องให้ฝ่ายสภาเป็นคนอนุมัติ
แก้ไขต่าง ๆ แต่มันก็มีหลายเรื่องที่มันล่าช้าอยู่นะครับ เข้าใจว่า งานเอกสารรอนานเท่า ๆ กับรอ
งบประมาณในขณะนี้เลยนะครับ เพราะว่าขั ้นตอนมากมายเหลือเกิน แต่ก็ยังพอดีใจอยู่บ้าง  
เห็นท่านปลัดชี้แจงต่อสภาในวันนี้ว่า ในบางเส้นโดยเฉพาะถนนเส้นอำเภอหนองฮีของท่านวรการ 
ส่วนกองช่างได้ไปสำรวจแล้วมันสามารถที่จะเพิ่มเติมระยะทางขึ้นมาได้ มันมีอีกหลายเส้นถ้าเรา  
ใส่ใจในรายละเอียดมาก ๆ ถนนหลายเส้นในงบประมาณขนาดนี้ มันก็สามารถที่จะเพิ่มติม ได้  
ซึ่งขณะนี้ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหลายเส้นไหล่ทางประมาณ 
1 เมตร ตอนนี้มันสัญจรไปมาไม่ได้ เพราะว่ามันมีกิ่งไม้มีหญ้าต่าง ๆ เข้ามาปกคลุมหมด ถ้าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ ผมเช่ือว่า ความกว้างของถนนจะเพิ่มขึ้นหรือ
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แม้แต่มีการปรับปรุงต่าง ๆ ระยะทาง มันก็จะได้เพิ่มมากขึ้น จึงอยากเรียนกับท่านประธานเพิ่มเติม
เล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน ต้องขอโทษสมาชิก 

ทุกท่าน บางทีการปรับการแก้ไขอาจจะล่าช้า แต่ด้วยความห่วงใย ผมเองก็ทราบถึงความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่บางทีมันก็มีติดขัดเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมายหรือ
หนังสืออะไรต่าง ๆ ต้องขอโทษนะครับ ส่วนการดำเนินการเขียนโครงการต่อไปนี้ ผมกำชับ
เจ้าหน้าที่ให้ไปลงพื้นท่ีดูพื้นที่ทุกพื้นที่ให้ดูสภาพจริง เพื่อได้ประโยชน์สูงสุดกับการเขียนโครงการ 
นะครับ ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้าน 
ป่าแดง ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete 
สายบ้านป่าแดง ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านป่าแดง ตำบลดู่น้อย 
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที ่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านป่าแดง ตำบล 
ดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 23 

ระเบียบวาระที่ 23  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิน้ฟ้า ตำบลลิน้ฟ้า 
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
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นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลนตรงกับสภาพพื้นท่ี
จริงในปัจจุบัน จึงขอแก้ไขรายละเอียดปริมาณงานในแผ่นที่ 2 ของแบบสรุปประมาณราคา  
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสาย
ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิมปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้าน
ลิ ้นฟ้า - บ้านหนองแก ตำบลลิ ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 
2,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เลขที่ 106/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งท่ี 5/2566 ข้อ 254 หน้า 234/1 ข้อความใหม่ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว 
Asphaltic Concrete สายบ้านล้ินฟ้า - บ้านหนองแก ตำบลล้ินฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 106/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 ข้อ 254 หน้า 234/1  รูปแบบ
รายการงานก่อสร้าง งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดต้ังตามบัญชี
นวัตกรรมไทย จำนวน 2 ชุด จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านล้ินฟ้า ตำบลล้ินฟ้า 
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่าน
ใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบล 
ลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete  
สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า 
ตำบลล้ินฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านล้ินฟ้า ตำบลล้ินฟ้า 
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 24 

ระเบียบวาระที่ 24  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เงินเหลือจ่าย (ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน 
โคกกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือ
จ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ ตามความในข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพื่อให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และ 
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แบบแปลนตรงกับสภาพพื ้นที่จริงในปัจจุบัน และเพื ่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรไป-มา ของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสายดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม 
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองฮี 
อำเภอหนองฮี - เขตพื้นท่ีตำบลวารีสวัสด์ิ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 3,000,000 
บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 955 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 251/2567 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่น
จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 221 หน้า 224 ข้อความใหม่ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี - เขตพื้นที่ตำบลวารีสวัสด์ิ 
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 3,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 930 เมตร ตามแบบองค์การบร ิหารส่วนจังหว ัดร ้อยเอ ็ด เลขที ่  338/2567  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 221 หน้า 224 
รูปแบบรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงโครงสร้าง งานผิวทาง งานตีเส้นจราจร งานโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้งตามบัญชีนวัตกรรมไทย งานติดตั้งป้าย
จราจร จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินเหลือจ่าย (ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete  
สายบ้านโคกกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินเหลือจ่าย (ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic 
Concrete สายบ้านโคกกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด)  กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินเหลือจ่าย (ปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี 
จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เง ินเหลือจ่าย 
(ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอ
หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินเหลือจ่าย (ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete  
สายบ้านโคกกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 25 

ระเบียบวาระที่ 25  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านท่าสะแบง ตำบลมะบ้า  
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามความ
ในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เพื่อให้แบบรูปรายการ
งานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลนตรงกับสภาพพื้นที่จริงในปัจจุบัน และ
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสาย
ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้าน
ท่าสะแบง ตำบลมะบ้า - บ้านนาแพง ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 
1,750,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร ข้อความใหม่ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านท่าสะแบง ตำบลมะบ้า - บ้านนาแพง ตำบลบึงงาม อำเภอ 
ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 1,750,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 470 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 
258/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 ข้อ 14 หน้า 17 จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านท่าสะแบง ตำบล
มะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านท่าสะแบง ตำบล
มะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้าน 
ท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านท่าสะแบง ตำบล
มะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านท่าสะแบง ตำบล
มะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 26 ขอเชิญท่านอาคม  เฉลิมแสน รองประธานสภา คนท่ี 2 ขึ้นทำหน้าท่ี
เป็นประธานในท่ีประชุมต่อจนแล้วเสร็จการประชุม ขอเชิญท่านอาคมค่ะ 

ประธานสภาฯ ผมขอดำเนินการประชุมต่อเลยนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 26 
(นายอาคม)  

ระเบียบวาระที่ 26  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเมือง ตำบลปา่สังข์  
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ 
(นายอาคม) 
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นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแกไ้ข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
เพื่อให้แบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับขอบเขตของงาน และแบบแปลนตรงกับสภาพพื้นท่ี
จริงในปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete  
สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหลือม ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 96/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 599 หน้า 350 ข้อความใหม่ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านงูเหลือม ตำบลดงแดง 
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 650 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 96/2567 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 599 หน้า 350 
รูปแบบรายการงานก่อสร้าง งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดต้ัง
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 2 ชุด จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
(นายอาคม) งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเมือง ตำบล

ป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายบ้านโนนเมือง ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือครับ 
ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไข
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เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเมือง ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) 
กรุณายกมือครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายบ้านโนนเมือง ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) นะครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเมือง ตำบล
ป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 27 
(นายอาคม) 

ระเบียบวาระที่ 27  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(เงินเหลอืจ่าย) ไปต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะแบง 
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ 
(นายอาคม) 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้อง
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ โอนลด 1. แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
หน้า 321 ข้อ 2.1.38 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสะอาด ตำบล
ขอนแก่น – บ้านนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณต้ังไว้ 6,210,000 บาท คงเหลือ 
778,500 บาท ขอโอนลด 778,500 บาท 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 329 ข้อ 2.2.14 ปรับปรุง
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ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลเมยวดี - บ้านโคกสี 
ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณตั้งไว้ 4,000,000 บาท คงเหลือ 214,500 
บาท ขอโอนลด 214,500 บาท รวมขอโอนลด 993,000 บาท เนื ่องจากช่างได้สำรวจถนน 
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีสภาพชำรุดเสียหาย จำเป็นต้อง
ดำเนินการปรับปรุงเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านท่าสะแบง หมู่ที ่ 4 ตำบลมะบ้า -  
บ้านนาแพง หมู่ท่ี 1 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 993,000 บาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 110 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขท่ี 
331/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566ข้อ 14 หน้า 17 จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(นายอาคม) (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะแบง 

ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือครับ 
ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด) กรุณายกมือครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด) นะครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะแบง 
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด) 
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ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 28 

ระเบียบวาระที่ 28  เร่ือง  อื่น ๆ  
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 28 เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย 
(นายอาคม) ขอเชิญครับ เชิญท่านดาราณีครับ 
นางสาวดาราณ ี กราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ตัวดิฉันเองต้องใช้วาระอื่น ๆ ออก
ตัวและแจ้งในความห่วงใยอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะตัวดิฉันเองก็ไม่มีความรู้เรื่องวิศวกร เรื่องของ
การออกแบบถนน แต่ก็ยังมีหลาย ๆ โครงการที่ยังห่วงใยอีกเหมือนเดิม บางระเบียบวาระด้วยเรา
ไม่ได้เรียนมาในเรื่องนี้นะคะ ยังไงก็ขอออกตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดิฉันไม่มีความรู้ ถามเพื่อเป็นความรู้
นะคะ ขออนุญาตย้อนไปสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นความรู้ค่ะ ในระเบียบวาระที่ 19 ท่านนายกได้เกิด
ความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเพิ่มแสงสว่างให้กับพี่น้องอำเภอปทุมรัตต์นะคะ 
เท่าท่ีดูเป็นเรื่องของการแก้ไขเปล่ียนแปลงในเนื้อความ แต่เรามาดูในเอกสารประกอบในประมาณ
ราคาจะเห็นว่า ในสัดส่วนของถนนนั้นก็ยังเป็น 5 ล้านบาท อยู่เหมือนเดิม เรื่องของไฟอยู่ท่ี 4 แสนบาท 
ตอนที่ท่านขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในงบ 5 ล้านบาท แต่ว่าอยู่ในแบบนั้นใช้เงินถึง 5,400,000 บาท 
อันนี้เป็นข้อสงสัย ด้วยความที่ดิฉันเองก็พยายามตามตัวเลขอยู่นะคะ ด้วยความที่เราเองก็ไมรู่้ว่า 
งบประมาณนั้นเวลาขอเปล่ียนแปลงกับสภา ขอเปล่ียนแปลงเงินจำนวน 5 ล้านบาท แต่ในปริมาณ
งานมันเป็น 5,400,000 บาท เป็นการให้ท่านนายกเองได้อธิบายกับสภาหรือทางกองช่างหรือผู้มี
ความรู้ได้อธิบายให้ฟังว่า งบประมาณตัวนี้ท่ีขออนุมัติงบประมาณแก้ไขเปล่ียนแปลงเท่าท่ีเราดูจาก
เอกสารมันจะเป็นเงิน 5 ล้านบาท แต่พอมาดูเรื่องของเอกสารประกอบญัตตินั้น ก็จะเป็นเรื่องของ
ปริมาณราคาเป็น 5,400,000 บาท ฉันก็เลยเกิดข้อสงสัยนะคะ เป็นความห่วงใยจริง ๆ ค่ะ  ด้วย
ความท่ีเรามีนวัตกรรมเรื่องของไฟโซล่าเซลล์ ด้วยความห่วงใยค่ะ กระบวนการเหล่านี้ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ท่านนายกบอกว่า ท่านนายกใช้ความถี่ถ้วนแล้วและปรึกษาหารือหลาย ๆ องค์กรที่จะมา
เป็นแขกรับเชิญของพวกเรา ท่านบอกว่า ท่านมีความมั่นใจ พวกเราเองดูแล้วปริมาณงาน จำนวน
เงินอะไรก็ไม่ได้หายไป พี่น้องประชาชนไม่ได้เสียประโยชน์ สมาชิกทุกคนก็พร้อมท่ีจะอนุมัติเพื่อให้
งานมันดำเนินการได้ อันนี้คือข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ในเรื่องเงินเหลือจ่าย ดิฉันก็เกิดความห่วงใยอีกว่า  
เราเหลือจ่ายตั้งแต่ปี 2566 แต่เรายังไม่จัดซื้อจัดจ้าง พี่น้องประชาชนยังรอคอยขออนุญาต
ยกตัวอย่าง อำเภอหนองฮี ซึ่งได้รับงบประมาณเงินเหลือจ่ายปี 2566 เรายังไม่ได้ก่อสร้างเลยจน
มาถึงฤดูฝนอีกรอบแล้ว พี่น้องประชาชนเดินทางลำบากอยู่แล้ว ประเด็นท่ี 3 เรื่องของการจัดซื้อจัด
จ้างตอนนี้เดือนกรกฎาคมแล้ว ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาพวกเรานั้นได้กันเงินจำนวนมากเหลือเกิน
และโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็มีจำนวนมาก ยังไงถือวาเป็นประสบการณ์ปี 2566 
มาจนถึงปี 2567 ซึ่งเราจะก้าวเข้าสู ่ปี 2568 ดิฉันอยากให้ประสบการณ์ของการประชุมในวันนี้ 
ในเรื ่องของการจัดทำข้อบัญญัติปี 2568 พวกเราต้องช่วยกันดูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางกองช่าง  
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ทางท่านผู้บริหารเอง แม้กระท้ังเรื่องการแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ดิฉันทราบดีค่ะว่า บางส่ิงบางอย่างมัน
เป็นเรื่องของข้อกฎหมายต้องผ่านสภา พวกเราเองก็พร้อมนะคะ เพียงแต่ว่าพวกเราก็อยากให้ทาง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความถ่ีถ้วน ในการทำเอกสารออกมาในการท่ีจะมาใช้
จ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดิฉันอยากฝากให้ฝ่ายบริหารได้กำชับ
กับเจ้าหน้าท่ีในเรื่องของความถ่ีถ้วน ความถูกต้อง เพื่อท่ีพวกเราจะได้ทำงานกันอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่
มารอในเรื่องขออนุมัติจากสภาว่า เรายังทำไม่ได้ ขออนุมัติสภาไม่ได้ มันทำให้พวกเรานั้นเกิดความ
ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ถนนหนทางหรือว่าการขุดลอกต่าง ๆ 
โครงการต่าง ๆ ที่ท่านนายกได้ดำริไว้ ได้คิดไว้ เพื ่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ดิฉัน
อยากจะฝาก 3 ประเด็นนี้เป็นข้อห่วงใยจากสภาค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านดาราณีครับ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 
(นายอาคม) 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต่อข้อห่วงใยที่ท่าน สจ.ดาราณี  ศรีดารา ท่านพูดถึง
เกี ่ยวกับกรณีเรื่องไฟนวัตกรรม ใช้คำว่า ผมเองในช่วงแรก ๆ ก็มีความห่วงใยอยู่เหมือนกันว่า  
การที่เราจะเอาไฟนวัตกรรมมาใส่ในโครงการของเรา มันจะมีผลอย่างไรตามมาบ้าง ก็พยายามดู
จากพื้นที่ ดูจากจังหวัดต่าง ๆ ดูจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เขามีส่วนที่เกี ่ยวข้องพยายามสอบถาม  
ผมเองเคยมีคำถามอยู่ว่า การที่บรรจุไฟนวัตกรรมลงไปในโครงการต่าง ๆ มีความผิดไหมไฟ
นวัตกรรม คือ ถ้ามีความผิดทำไมสำนักงบประมาณไม่ยกเลิกบัญชีนวัตกรรม ก็มีหลายคนที่ได้รับ
หนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเราเมื่อวานสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. 
เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญท้องถิ่นจังหวัด เชิญ อบต. เชิญเทศบาล และเชิญ อบจ.  
ไปร่วมและชุมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไฟนวัตกรรม ซึ่งในที่ประชุม เท่าที่ผมได้รับรายงานมา  
ก็มีแต่ความห่วงใยว่า การทำไฟนวัตกรรมมันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน จากราคามันสูง แต่
ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการมีความผิดอะไรท้ังนั้น คณะกรรมาธิการก็ได้ซักถามสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
ส่ิงเราห่วงใยก็คือ การท่ีเราใส่เข้าไป เราจะมีความผิดไหม ท่ีประชุมก็มีการถาม ท่ีประชุมเขาก็เลย
บอกว่า ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นปลายเหตุ คำว่า เป็นปลายเหตุ เพราะคนท่ีอนุมัติให้มีเรื่องไฟนวัตกรรม
คือสำนักงบประมาณและราคาก็เป็นการกำหนดโดยสำนักงบประมาณ เราไม่ได้กำหนดโดย อบจ. 
ไม่ได้กำหนดโดยเทศบาล ไม่ได้กำหนดโดย อบต. เป็นการกำหนดโดยสำนักงบประมาณ เขาก็ฝาก
ความห่วงใยว่า ให้ดูความเหมาะสมถึงความคุ้มค่า ซึ่งผมเองก็เห็นข่าว อย่างที่ท่าน สจ.ดาราณี  
ท่านพูดถึงราชาเทวะ ตรงนี้ผมก็ห่วง ห่วงว่าไม่ใช่ถนนเส้นหนึ่งระยะทางยาว 200 เมตร แต่ติดต้ัง 
ไฟนวัตกรรม 20 - 30 ต้น อันนี้ความคุ้มค่ามันไม่มี คือบางพื้นท่ีในจังหวัดร้อยเอ็ดเขามีความจำเป็น 
ผมได้รับหนังสือมาตลอดว่า อยากให้ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีไฟส่องสว่าง 
เพราะมีความมืด อันตราย จุดแยกจุดเสี่ยง คือหลายพื้นท่ีมันไม่เหมือนอำเภอหนองพอก โดยเขต
ท่าน สจ.ดาราณี ที่ท่านอาจจะมีไฟฟ้าส่องสว่างเยอะอยู่แล้ว ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมีไฟส่องสว่าง  
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ก็ไม่เป็นไรครับ แต่พื้นที่อื่นที่เขามีความจำเป็นต้องมีไฟส่องสว่าง เขาก็มีการร้องขอมา ในการทำ
โครงการก็มีการทำประชาคม ขอยืนยันว่า สิ่งที่เราทำอยู่เราทำด้วยความรอบครอบและถูกต้อง  
ตามระเบียบครับ ส่วนงบประมาณจำนวน 5,000,000 บาท กับ 5,400,000 บาท ขออนุญาตให้
ท่านปลัดช้ีแจงครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านปลัดครับ 
(นายอาคม)  
ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมครับ เขาเรียกว่ามันเป็น

วิธีการงบประมาณ ซึ่งวิธีการงบประมาณของท้องถิ่นปี 63 มันจะมีข้อที่นำมาใช้ในรายการนี้อยู่  
3 ข้อ คือ ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 29 ข้อ 26 กล่าวไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 27 กล่าวไว้ว่า ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น ข้อ 29 กล่าวไว้ว่า การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งข้อนี้จะมีการใช้คือ เราใช้
ข้อ 29 เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น คือ เรานำเข้าสภาเพื่อขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
เพราะว่า เมื่อมีการเพิ่มไฟเข้าไป มันทำให้ปริมาณมันเปลี่ยน ก็เลยเป็นอำนาจสภา ในส่วนที่เงิน 
400,000 บาท เอามาจากไหน เราบอกว่า อันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร เพราะเมื่อเราเปล่ียนแปลง
คำชี้งบประมาณเรียบร้อยไปแล้ว การที่เราจะเอาเงินมาจากหมวดไหน ถ้าเผื่อเป็นหมวดที ่เป็น
อำนาจของผู้บริหาร คือ เราอาจจะไปหยิบมาจากหมวดเงินเหลือจ่าย ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้
แล้ว เอามาเพิ่มวงเงินตรงนี้ แต่การเพิ่มเงินมันไม่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนไป เพราะว่า 
สภาได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว ก็จะกลายเป็น 5,400,000 บาท นี่คือคำช้ีแจงครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านวสกมลครับ 
(นายอาคม)  
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันมีเรื่องแสดงความเป็นห่วงและ

ขอให้ทางท่านประธานสภาเรียนไปยังท่านผู้บริหารเตรียมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมให้กับพี่น ้อง
ประชาชนในช่วงนี้นะคะ เริ่มแรกคือป้องกันก่อนส่วนไหนที่ช่วยทันก็อยากให้ช่วย ถ้าไม่ทันจริง ๆ  
ก็ค่อยเยียวยาอีกที่หนึ่งนะคะ เพราะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝน พายุก็มาเร็วกว่าทุกปี คาดว่าพื้นที่ที่เคย  
น้ำท่วมก็คงจะน้ำท่วมเหมือนเดิม เรียนท่านผู้บริหารไว้ด้วย เรื่องท่ี 2 ดิฉันขอทราบความคืบหน้าผ่าน
ท่านประธานสภาไปยัง ผอ.กองช่าง ขอทราบความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนสาย อบจ.รอ.1008 
เส้นบ้านเหล้างิ้ว – บ้านเขือง บริเวณบ้านโนนข่าท่ีดิฉันได้ทำเรื่องแจ้งมายังท่านนายก เมื่อวันท่ี 28 
มิถุนายน ซึ่งสภาพถนนมีลักษณะชำรุดก็คือ เป็นหลุมยุบตรงกลางถนนเลย ชาวบ้านเขาก็เอาไม้ไป
เสียบไว้เป็นสัญลักษณ์เตือนพี ่น ้องประชาชนที ่สัญจรไปมา ขอทราบความคืบหน้าหน่อยค่ะ  
จากวันท่ี 28 มิถุนายน จนถึงวันนี้ได้มีการดำเนินการเข้าไปซ่อมแซมหรือยัง ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกครับ 
(นายอาคม)  
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ขออนุญาตครับเรื่องซ่อมแซมถนนยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตก ขออนุญาตใช้ 
คำว่า ผมยังแก้ปัญหาไม่ตก เนื่องจากว่าเวลาเราประกาศหาผู้มายื่นในการส่งวัสดุให้เรา ก็ไม่ค่อยมี
คนมายื่น หลังสุดเราก็ใช้วิธีการคัดเลือกมา การส่งวัสดุมันก็ยังไม่เรียบร้อย แล้วตอนนี้การจะเอา
วัสดุเราออกไปซ่อมเลยโดยท่ีวัสดุยังไม่ได้รับการตรวจรับ ต้องขออนุญาตเรียนว่า เรามีแขกไปเยี่ยม
ที่โรงซ่อมเราอยู่เรื่อย ๆ ไปถ่ายรูปไปดูว่า เราเอาวัสดุออกไปหรือยังท่ียังไม่ส่งยังไม่ตรวจรับอะไร
ต่าง ๆ ขอนำเรียนว่า เมื่อเขาส่งวัสดุครบเรียบร้อยแล้ว มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการ
ให้ครับ ผมเองก็ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ถ้าเกิดใครจะนำเสนอว่าถนนเส้นก็จะขอบันทึก
เอาไว้นะครับ คือไม่อยากตอบทุกคน แต่ทราบว่า เรามีปัญหาความเดือดร้อน แต่ว่าส่ิงท่ีมันจำเป็น
ที่ใช้คำว่า สิ่งที่มันยังติดขัดตอนนี้คือเรื่องวัสดุที่เรายังไม่ได้รับการส่งครบจำนวนและการตรวจรับ
เรายังไม่เรียบร้อย ถ้าเกิดเอาไปดำเนินการ เกรงว่าจะมีคนมาเยี่ยมที่ อบจ. เพิ่มขึ ้นไปอีกครับ 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านอนุชิตครับ 
(นายอาคม)  
นายอนุชิต ท่านประธานท่ีเคารพ กระผมนายอนุชิต  ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ในระเบียบวาระอื่น ๆ ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร 
วันนี้พวกเราพูดเรื่องนวัตกรรมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เกือบท้ังวัน ผมก็เห็นว่า มันมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพื้นท่ีท่ีห่างไกล โดยเฉพาะเขตเลือกต้ังท่ีเป็นชนบท ถ้าเป็นในเขตเมืองหน่อย
ปัญหาเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงไป แต่ประเด็นที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร 
ในขณะนี้ก็คือ ตอนนี้พวกเราพูดกันมาตลอดว่า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พึ ่งได้
ติดตั้งมาตอนนี้หลายปี โดยเฉพาะในชุดแรก ๆ สภาพปัญหาก็คือว่า ไฟฟ้าไม่ติดไม่มีแสงสว่าง  
ผมอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารก็คือ ให้เจ้าหน้าท่ีได้ไปสำรวจตรวจสอบว่า จำนวน
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ท่ีเราได้ติดต้ังดำเนินการมาต้ังแต่ยุคก่อน ๆ จนถึงปัจจุบันนี้ จุดไหนท่ีมันชำรุด
เสียหาย จำนวนเท่าไหร่ และจัดต้ังงบประมาณเราสามารถซื้อท่ีเป็นอุปกรณ์หลอดไฟแบตเตอร์รี่ได้ 
เสาไฟเราใช้ของเดิมได้ ผมคิดว่ามันก็จะประหยัดงบประมาณไป อย่างของผมหน้าศูนย์ราชการ 
ซึ่งมีท้ังท่ีว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ก็ปรากฏว่า มีหลาย
ต้นท่ีไฟติดเลย นี่เป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับ ผมก็ได้รับการประสานจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ
พ่อค้าแม่ขายท่ีต้องเดินทางต้ังแต่เช้ามืดเพื่อท่ีจะไปจับจ่ายซื้อของท่ีตลาด เขาก็บอกว่า มันอันตราย
มาก ๆ เพราะฉะนั้นอยากฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารได้กรุณาหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
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ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านอนุชิตนะครับ ไฟส่องสว่างอาจจะเป็นท่ีหลอดหรือแบตเตอร์รี่นะครับ ต้องมีการ 
(นายอาคม) ตรวจสอบนะครับ เชิญท่านนายกช้ีแจงครับ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ต่อข้อเสนอของท่าน สจ.อนุชิต ในฐานะฝ่ายบริหารเองเราทราบดีว่า ในหลาย
พื้นท่ีท่ีเคยได้รับงบประมาณในการไปติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแสงอาทิตย์ ตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกตินะครับ ก็ทราบข้อมูลอยู่นะครับ ตอนนี้กำลังให้ฝ่ายกองช่างรวบรวมอยู่ว่า จำนวน
ไฟฟ้าส่องสว่างของเรามีท้ังหมดกี่ต้นในจังหวัดร้อยเอ็ดท้ังหมด มีท่ีไหนบ้างท่ียังใช้ได้ ท่ีไหนบ้างท่ีพัง
ชำรุดเสียหาย อย่างเมื่อวานผมไปฌาปนกิจท่ีบ้านหนองขุ่นก็เห็นอยู่ครับ แต่มีบางต้นท่ีเหลือแต่เสา
แล้ว ก็เป็นลักษณะแบบนี้อยู่ ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลและจะหาทางดำเนินการให้เสาไฟทุกต้น
สามารถใช้งานได้ตามปกติอย่างที่ผ่านมานะครับ ขออนุญาตย้อนกลับไปท่าน สจ.วสกมลนะครับ 
เรื่องเกี่ยวกับความห่วงใยเรื่องอุทกภัย ผมได้ส่ังการให้กองป้องกันได้เตรียมความพร้อมในการท่ีจะ
ดูแลพี่น้องประชาชนถ้าเกิดอุทกภัยนะครับ เรามีงบประมาณ เราเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ ตอนนี้
เตรียมพร้อมแล้ว ถ้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาท่านติดต่อประสานงานมาได้เลยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายกครับ เชิญท่านจุรีภรณ์ครับ 
(นายอาคม)  
นางสาวจุรีภรณ ์เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เขต 3 วันนี้เราก็ประชุม
กันไป 28 วาระ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ซึ่งก็มีอยู่ 2 เหตุผล เหตุผลที่ 1 ก็คือเนื่องจากการพิมพ์คลาดเคลื่อน เหตุผลที่ 2 
เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องมีการติดต้ังไฟส่องสว่างเพิ่มเติม ซึ่งใน
เหตุผลที่ 2 ดิฉันค่อยข้างที่จะเห็นด้วยกับการติดตั้งไฟส่องสว่าง เนื่องจากในเขตพื้นที่ของตัวดิ ฉัน
เอง พี่น้องประชาชนก็ได้สะท้อนปัญหาและแจ้งมายังตัวดิฉันเอง และดิฉันเองก็เคยทำหนังสือถึง
ผู้บริหารว่า พี่น้องประชาชนมีความจำเป็นในเรื่องไฟส่องสว่าง ไม่ว่าอยากจะให้ซ่อมแซมหรือถนนท่ี
ก่อสร้างใหม่ ก็อยากจะให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง จะเป็นไปได้ไหมค่ะ ถ้าในปีหน้าการจัดทำ
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2568 เราจะไม่เสียเวลากันมาพิจารณาญัตติขออนุมัติขอสภาเพื่ออนุมติั
แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงบบประมาณ เราจะสามารถทำไปได้เลยในข้อบัญญัติได้ไหมค่ะ อันนี้คือ
ต้ังข้อสังเกตในข้อนี้นะคะ และในส่วนของข้อท่ีบอกว่ามีการพิมพ์คลาดเคล่ือนบางทีก็คือแก้ไขความ
กว้างของถนน จาก 5 เมตร ไป 6 เมตร บ้าง หรือว่าจาก 6 เมตร ไป 5 เมตร บ้าง ดิฉันก็อยากเรียน
ไปยังฝ่ายบริหารถึงฝ่ายกองช่างว่า โครงการแต่ละโครงการที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนเมื่อ
ทราบว่า สจ.หรือสภาได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณไว้ พี่น้องก็มีความจดจ่ออยากจะได้โครงการ  
ลงไปพื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็วไว จะเป็นไปได้ไหมค่ะ ถ้าเราจะไม่มีการพิจารณา 
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คือ การทำข้อบัญญัติให้มัน 100% ให้มันมีความถูกต้องเลยนะคะ จะได้ไม่ต้องมาขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณในการพิมพ์คลาดเคลื่อนนะคะ ซึ่งถ้าเราลดระยะเวลาในเรื่อง
เหล่านี้ ฝ่ายบริหารก็จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้อง
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว อันนี้ก็ฝากไปยังฝ่ายผู้บริหารด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านจุรีภรณ์ครับ เชิญท่านนายกครับ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดทุกท่านครับ ผมได้สั่งการให้กับทางกองช่างแล้วนะครับ สำหรับงบประมาณปี 68 ถนน 
ในโครงการของเราเส้นทางไหนให้สอบถามกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยว่ามีความต้องการ  
อยากได้ไฟฟ้าส่องสว่างไหม ถ้าเกิดอยากได้ ก็คล้าย ๆ กับทำประชาคมและทำหนังสือแนบมาด้วย  
เพื่อจะได้เขียนโครงการเข้าไปพร้อมกันจะได้ไม่ต้องมารบกวนสภาอีกครั้งนะครับ ยืนยันว่า ปี 68  
จะดำเนินการลักษณะแบบนั้นครับ ส่วนเรื่องการแก้ไขคำผิดต้องยอมรับว่า บางทีมันก็อาจจะมี
ความผิดพลาดเนื่องจากระยะเวลาเราเตรียมเอกสาร เตรียมข้อบัญญัติมันกระชั้นชิด อาจจะมี
ความเร่งรีบ ทำให้การพิมพ์เอกสารผิดพลาดไปบ้างนะครับ แต่ก็จะพยายามแก้ไขในเรื่องนี้ให้ดีท่ีสุด
ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 
(นายอาคม) วันนี้เราก็ใช้เวลาในการประชุมเนิ่นนานมากนะครับ  ท่านนายกได้ตอบข้อซักถามแล้วนะครับ 

ขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหาร ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  17.10 น.                    
                

        ลงช่ือ                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                (นายสังเวียน  วระไวย์) 
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

             พิกุล / พิมพ์ 
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